

Số: 2244/QĐ-UBND

Duyên Hải, ngày 10 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ DUYÊN HẢI

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra;

Thực hiện Công văn số 385/TTr-VP ngày 30/11/2020 của Thanh tra tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2021;

Theo đề nghị của Trưởng Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra thị xã Duyên Hải tại Tờ trình số 02/TTr-KTr-TTr ngày 04/12/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra thị xã Duyên Hải (Kèm theo Danh mục các cuộc thanh tra).

Điều 2. Giao Trưởng Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra thị xã tổ chức thực hiện Kế hoạch được phê duyệt; kết quả thực hiện theo từng thời điểm báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã.

Điều 3. Chánh Văn phòng Thị ủy và Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân thị xã, Trưởng Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh (thay b/c);
- TT TXU (thay b/c);
- CT, các PCT UBND thị xã;
- Như điều 3;
- Thanh tra thị xã (05 bản);
- BLĐ VPTU&HĐND-UBND thị xã;
- Lưu: VT, NC

CHỦ TỊCH

Trần Trường Giang

Số: 02/KH-KTr-TTr

Duyên Hải, ngày 04 tháng 12 năm 2020

KẾ HOẠCH
Thanh tra năm 2021

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/11/2010; Thông tư số 01/2014/TT-TTCTP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra; công văn số 385/TTr-VP ngày 30/11/2020 của Thanh tra tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2021.

Căn cứ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương

Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra thị xã Duyên Hải xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2021 của ngành như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mọi hoạt động của Tổ chức thanh tra trên địa bàn thị xã Duyên Hải phải có trọng tâm, trọng điểm; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở các cấp, các ngành phù hợp với tình hình địa phương, đơn vị; chú trọng đổi mới trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra và nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thanh tra; tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh tra, tập trung thanh tra vào các lĩnh vực có dấu hiệu vi phạm, dư luận xã hội phản ánh có tiêu cực, tham nhũng, phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo; thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm và theo sự phân công của cấp trên. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các Kết luận thanh tra và các kiến nghị xử lý; nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng pháp luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, phòng ngừa hành vi vi phạm pháp luật, qua đó chấn chỉnh hoạt động quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, kiến nghị hoàn thiện chính sách pháp luật của cấp trên và của địa phương trên lĩnh vực thanh tra. Thực hiện nghiêm các văn bản của cấp trên có liên quan đến hoạt động thanh tra

2. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nghị quyết của Quốc Hội, của chính Phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh Ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, của Thị Ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã và các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố

cáo. Chú trọng thâm tra, xác minh, tham mưu đề xuất lãnh đạo Cấp ủy, Ủy ban nhân dân cùng cấp xem xét giải quyết kịp thời, có hiệu quả đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh tại địa phương, cơ sở ngay từ ban đầu theo đúng quy định. Tổ chức, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm, kiểm tra, rà soát giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp kéo dài, các vụ việc khiếu kiện đông người, góp phần ổn định tình hình chính trị - xã hội ở địa phương.

3. Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định của pháp luật. Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi năm 2018); tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng để nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng.

4. Nâng cao năng lực hoạt động của ngành thanh tra nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục củng cố về cơ cấu, tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn để thực hiện tốt chức năng tham mưu quản lý Nhà nước và các hoạt động nghiệp vụ; nâng cao chất lượng hoạt động, chú trọng giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ.

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Công tác thanh tra:

- Thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về tài chính, ngân sách tại một số đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân thị xã; thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, trong đó tập trung vào những nơi có phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại phức tạp, đơn thư tố cáo tiêu cực, tham nhũng, dư luận có nhiều ý kiến.

- Thanh tra vụ việc do Chủ tịch UBND thị xã giao; thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm; thanh tra chuyên đề, diện rộng khi có sự chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh.

Căn cứ nhiệm vụ thanh tra như đã nêu, Cơ quan Kiểm tra – Thanh tra sẽ thực hiện các cuộc thanh tra chi tiết theo phụ lục kèm theo Kế hoạch này.

2. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo:

- Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhất là Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 14/CT-TTg

ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 24/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường lãnh, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Kế hoạch số 38/KH-UBND, ngày 31/10/2016 của Ủy ban nhân dân thị xã về thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 39/KH-UBND, ngày 01/11/2016 của Ủy ban nhân dân thị xã về thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU, ngày 24/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; kế hoạch số 37-KH/UBND ngày 21/4/2020 của Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TXU ngày 19/02/2020 của Ban Thường vụ Thị ủy Duyên Hải về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn thị xã Duyên Hải; Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo (sửa đổi), Luật tiếp công dân và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành.

- Tham mưu UBND thị xã giải quyết kịp thời, có hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với thực tế đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh tại địa phương, cơ sở, phần đầu đạt tỷ lệ trên 85%; thực hiện tốt các quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật, phần đầu đạt tỷ lệ 90% trở lên.

- Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội theo chỉ đạo của cấp trên hướng đến phục vụ cho công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

- Tăng cường và có giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhất là trách nhiệm của người đứng đầu về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung ở những địa bàn, lĩnh vực xảy ra khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp không để phát sinh thành “điểm nóng”.

- Chú trọng và làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở gắn với công tác dân vận, tích cực vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước hạn chế các vụ việc khiếu nại, tố cáo không đúng quy định; nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tập trung ở khu vực xã, phường.

- Triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ sở dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo ngay sau khi được ban hành. Tăng

cường ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông vào hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên các lĩnh vực để phát sinh khiếu nại, tố cáo. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, sắp xếp, bố trí cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ làm nhiệm vụ tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đồng thời quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với cán bộ làm công tác này.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, phường thực hiện các kết luận, quyết định đã có hiệu lực pháp luật.

3. Công tác phòng, chống tham nhũng:

- Tiếp tục triển khai, thi hành Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018, kịp thời triển khai thực hiện những quy định mới về kiểm soát tài sản, thu nhập, thanh tra, phát hiện, xử lý tham nhũng, tập trung xử lý nghiêm, kịp thời ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

- Thực hiện đồng bộ có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kịp thời phát hiện, xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình; Tiếp nhận, xử lý kịp thời phản ánh, báo cáo, tố cáo, tố giác, tin báo về hành vi tham nhũng; Kịp thời cung cấp thông tin và thực hiện yêu cầu của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền trong quá trình phát hiện, xử lý tham nhũng; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người phản ánh, báo cáo, tố cáo, tố giác, báo tin, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng; thực hiện tốt việc khen thưởng, bảo vệ người tố cáo, tố giác hành vi tham nhũng.

- Tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm để phát sinh tiêu cực, tham nhũng nhằm phát hiện, ngăn ngừa và xử lý nghiêm minh các vụ việc tham nhũng; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trong xử lý người đứng đầu để xảy ra tham nhũng và chuyển cơ quan điều tra các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng;

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 – 2021 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục phối hợp cơ quan chuyên môn triển khai Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thị ủy, UBND thị xã có liên quan.

- Tăng cường hoạt động quản lý nhà nước và hướng dẫn việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng nhất là việc theo dõi, đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thị xã; phối hợp với cơ quan chức năng trong việc trao đổi thông tin, cung cấp thông tin theo Chỉ thị của Bộ Chính trị và Luật phòng,

chống tham nhũng, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.

4. Công tác xây dựng ngành

Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy nâng cao chất lượng hoạt động, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ, trong đó chú trọng đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Căn cứ Kế hoạch này, sau khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Duyên Hải phê duyệt. Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra thị xã có trách nhiệm triển khai, xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức, thực hiện, đồng thời thông báo cho đối tượng thanh tra, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan biết để phối hợp thực hiện.

- Thủ trưởng Cơ quan Kiểm tra – Thanh tra chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này, định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá hoạt động thanh tra; phát động phong trào thi đua thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2021 đạt hiệu lực, hiệu quả./.

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh;
- UBND thị xã;
- Chủ tịch UBND thị xã Duyên Hải;
- VP. TU&HĐND - UBND thị xã;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG CƠ QUAN



Phạm Văn Lê

PHỤ LỤC: DANH MỤC CÁC CUỘC THANH TRA NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 2244/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của Chủ tịch UBND thị xã Duyên Hải)

Thứ tự	Đối tượng thanh tra	Nội dung thanh tra	Thời hạn thanh tra	Phạm vi thanh tra	Thời gian tiến hành thanh tra	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Ghi chú
1	UBND xã Long Hữu	Thanh tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng	30 ngày	Từ năm 2019 đến ngày triển khai Đoàn thanh tra tại đơn vị	Quý I năm 2021	Thanh tra thị xã	Phòng tư pháp, Phòng TN&MT, cơ quan Tổ chức – Nội vụ và các ngành có liên quan	
2	Trường Trung học cơ sở Hiệp Thành	Thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài chính, kế toán	30 ngày	Từ năm 2019 đến ngày triển khai Đoàn thanh tra tại đơn vị	Quý II năm 2021	Thanh tra thị xã	Phòng Tài chính kế hoạch và các ngành có liên quan	
3	Trường Trung học cơ sở Chu Văn An	Thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài chính, kế toán	30 ngày	Từ năm 2019 đến ngày triển khai Đoàn thanh tra tại đơn vị	Quý III năm 2021	Thanh tra thị xã	Phòng Tài chính kế hoạch và các ngành có liên quan	